
BORGARRÁÐ 8. nóvember 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
kostnað við lagfæringu á húsnæði við Hestháls - R18110070

1) Er byrjað að lagfæra húsnæði Reykjavíkurborgar á Hesthálsi sem hýsa mun aðalstarfsemi 
Strætó í framtíðinni ? 

2) Ef svo er hver er kostnaður við þessa lagfæringu.

3) Hver er leiga per mánuð á þessu húsnæði fyrir Strætó fyrstu 6 mánuðina og síðan næstu 12 
mánuðina þar á eftir.

4) Hver er núverandi leiga Strætó ?

5) Hvað er söluverð húsnæðis Stætó við Þönglabakka ?


